

Số: /BC-SVHTTDL

Bình Phước, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Thực hiện Công văn số 3070/UBND-TH ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương và hỗ trợ kinh phí lập Đồ án quy hoạch khu di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2931/SVHTTDL-VH ngày 21/10/2022 lấy ý kiến các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Xây dựng về chủ trương và hỗ trợ kinh phí lập Đồ án quy hoạch theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Lộc Ninh. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, đây là khu căn cứ Cách mạng cuối cùng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây không những là nơi dự trữ hậu cần chiến lược mà còn là nơi thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh và ra những quyết định chiến lược quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Với vai trò và ý nghĩa to lớn đó di tích đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015, xếp hạng là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng của khu di tích, nơi đây đã trở thành thành một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ hôm nay. Hằng năm khu di tích Quốc gia đặc biệt này, đã đón hàng ngàn lượt du khách về tham quan, tìm hiểu và du lịch. Trên cơ sở đề xuất chủ trương lập Đồ án quy hoạch di tích của UBND huyện Lộc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo cụ thể, như sau:

1. Về chủ trương đề xuất lập Đồ án quy hoạch:

Để tôn vinh và phát huy hết các giá trị đặc sắc của khu di tích, góp phần xây dựng khu di tích trở thành điểm du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái trọng điểm; Là nơi dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương đầu tư lập Đồ án quy hoạch Khu di tích của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2142/SKHĐT ngày 31/10/2020

và Công văn số 3228/SXD-QHKT ngày 26/10/2022 của Sở Xây dựng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất đề xuất UBND tỉnh thuận chủ trương giao cho UBND huyện Lộc Ninh lập Đồ án quy hoạch và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

2. Về kinh phí thực hiện:

Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2142/SKHĐT ngày 31/10/2020 “*Kinh phí thực hiện: Tại mục III.3 Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/09/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Theo đó, Chính phủ “Cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành”.* Đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về kinh phí lập Đồ án quy hoạch và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Trên đây là đề xuất về chủ trương và hỗ trợ kinh phí lập Đồ án quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Lộc Ninh;
- Lưu: VT, VP(Si).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chung